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สำน ักงานท ี ่ปร ึกษาการเกษตรต ่างประเทศ  ประจำกร ุงป ักกิ่ ง

https://www.opsmoac.go.th/beijing-home 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                
                                       สรุปข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ครั้งที่ ๑ 
 
• ผักสดจากจีนจำนวนมากทะลักเข้าประเทศไทย ส่งผลให้ราคาผักสดบริเวณภาคเหนือของไทยลดลง 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ China Daily รายงานว่าหลังจากมีการเปิดใช้รถไฟสายจีน-ลาว ผักสดของจีน
จำนวนมากทะลักเข้าภาคเหนือของประเทศไทยผ่านทางจังหวัดหนองคาย ส่งผลให้ราคาผักสดทั้งภาคเหนือ
ลดลงอย่างรวดเร็ว 

ภาคเหนือของไทยเป็นพื้นที่หลักในการปลูกผักกาดขาว กะหล่ำปลี มะเขือเทศ เป็นต้น เดิมทีกะหล่ำปลี
ราคาอยู่ที่ ๒๐ บาท/กก. ลดลงเหลือ ๘-๙ บาท/กก. (ประมาณ ๑.๕-๑.๗/หยวน) ผักกาดขาวเดิมทีราคาอยู่ที่ 
๑๕-๑๖บาท/กก. ลดลงเหลือ 5-6 บาท/กก. (ประมาณ ๐.๙๕-๑.๑๔ หยวน) ส่วนมะเขือเทศนั้น เดือนที่แล้ว
ราคา ๕๐ บาท/กก. ลดลงเหลือ ๒๐ บาท/กก. (ประมาณ ๓.๘ หยวน) นอกจากประเทศจีนแล้ว ผัดสดจากของ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า ก็ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงส่งผลจึงให้ราคาผักสดโดยรวมของ
ภาคเหนือไทยลดลง  

ศูนย์วิจัยฯ ม. หอการค้าเปิดเผยว่า หากสิ้นสุดการทดลองการขนส่งทางรถไฟจีน-ลาว จากปีหน้าเป็นต้น
ไปจะมีจะมีผักและผดไม้สดนำเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าเกินกว่า ๒ หมื่นล้าน
บาท ซึ่งจะส่งผลให้ไทยขาดดุลสินค้าบริเวณชายแดนอย่างมหาศาล 

ปัจจุบันนี้สินค้าที่ไทยจะส่งออกไปยังประเทศจีนต้องดำเนินการตามาตรฐานความปลอดภัยการป้องกัน
โรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในทางกลับกันสินค้าจีนที่ส่งมาประเทศไทยนั้น ไม่มีข้อกำหนดที่
เข้มงวดใดๆ 

เนื่องด้วยการดำเนินการทางศุลกากรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ราคาลำไยของประเทศไทยเดิมทีอยู่ที่ 
๒๘-๓๕ บาท/กก. ลดลงกว่าร้อยละ ๕๐ โดยมีราคาอยู่ที่ ๑๕-๑๘ บาท  และสับปะรดลูกเล็กของไทยนั้นเดิมที
มีราคาอยู่ที่  ๗-๑๒ บาท ลดลงมาอยู่ที่ ๔ บาท และแม้ว่าด่านโม่ฮานจะเปิดทำการแล้ว แต่มีเพียง ๕ ตู้คอน
เทนเนอร์ต่อวันที่สามารถผ่านด่านได้ หากเมื่อเทียบกับช่วงปกติแล้ว มีการขนส่งอยู่ที ่๑๐๐ ตู้คอนเทนเนอร์ต่อ
วัน (ตู้ละ ๒๐ ตัน)  ซึ่งยังห่างจากปริมาณเดิมอยู่อีกมาก  

http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202112/t20211224_7796869.htm 
 

• “กรีนเอ็กซ์เพรส” เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องส่งเสริมอย่างย่ิง 
การส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถรีไซเคิลได้นั้น เป็นประเด็นที่ต้องปฏิบัติและ

ให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการเติบโตอย่างมากของอุตสาหกรรมการขนส่งแบบเร่งด่วน 
ก่อให้เกิดปัญหาการบริโภคสิ่งของและมลพิษ ซึ่งนับวันมีความรุนแรงมากขึ้น กรมไปรษณีย์จีนเผยว่าในช่วงปี 
๒๕๖๔ มีพัสดุมากกว่าหนึ่งแสนล้านชิ้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์จากการขนส่งนั้นไม่เพียงจะก่อให้เกิดขยะ แต่ยังถือว่า
เป็นการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒ จีนได้พยายามสนับสนุนการขนส่งแบบเร่งด่วนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ดำเนินมาตรการ “๙๕๗๑” ที่ใช้ใบส่งสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ห่อบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง ในปี 
๒๕๖๓ ดำเนินมาตรการ “๙๗๙๒” รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ สำหรับขนส่ง ซึ่งการนำมาตรการไปปฏิบัติใช้มี
ประสิทธิผลเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีการใช้ใบส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบและใช้เทปกาวแบบใส 

http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202112/t20211224_7796869.htm
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ปริมาณร้อยละ ๙๕ งดการใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง ร้อยละ ๗๐.๑ ใช้ถุงใส่สินค้าแบบหมุนเวียน ร้อยละ ๙๑.๕ 
และติดตั้งเครื่องรีไซเคิลที่สถานประกอบการ ๗.๖ หมื่นเครื่อง 

เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการด้านบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล สำนักงานทั่วไปคณะกรรมการพัฒนา
และปฏิรูปแห่งชาติ สำนักพาณิชย์ และกรมไปรษณีย์จีนได้ออกประกาศ เกี่ยวกับโมเดลนำร่องในการใช้บรรจุ
ภัณฑ์รีไซเคิล ที่สามาถปฏิบัติซ้ำ ต่อยอด และยื่งยืน พร้อมสะดวกในการปฏิบัติใช้ มีต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แม้ว่าการส่งเสริมดังกล่าวไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยทันที แต่ถือว่ามีส่วนช่วยใน
การแก้ปัญหามลพิษ ปกป้องบ้านเกิดและโลกของเรา 

http://society.people.com.cn/n1/2022/0105/c1008-32324295.html 
 

• กัมพูชามีแผนการณ์ส่งออกลำไยมาจีน กรมศุลกากรได้เริ่มทำการประเมิน 
ข้อมูลจาก Phnom Penh Post เรื่องศุลกากรจีนทำการตรวจ
ประเมินความเสี่ยงลำไยจากกัมพูชาผ่านคอนเฟอเรนซ์คอล 
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา ระบุว่า 
ทางการจีนได้ประเมินโรงคัดบรรจุลำไยในจังหวัดปายหลิง 
ตลอดจนคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูก ปัจจุบันนี้มีโรงคัดบรรจุลำไย
ในจังหวัดปายหลิง ๑ โรง ที่มีการใช้ไอน้ำร้อนในการฆ่าเชื้อ
และกำจัดศัตรูพืช   

ประธานสหกรณ์การผลิตลำไยจังหวัดปายหลิง ได้แจ้งว่ามีเกษตรกรเพาะปลูกลำไยมากกว่า ๒,๐๐๐ ราย 
และมีเพียงร้อยละ ๓๐ เท่านั้น ที่ปฏิบัติตามแนวทางการเกษตรที่ดีของ GAP 

ที่ผ่านมาลำไยของกัมพูชาได้ส่งออกไปยังประเทศไทยก่อน และบรรจุรวมกันกับลำไยของประเทศไทย
แล้วส่งออกไปยังประเทศจีน โดยพื้นที่หลักในการเพาะปลูกลำไยของกัมพูชาคือ จังหวัดปายหลิง และจังหวัด
พระตะบอง รวมพื้นที่เพาะปลูก  ๑.๔ หมื่นเฮกเตอร์ พื้นที่การผลิตรวม ๑.๑ หมื่นเฮกเตอร์ และมีผลผลิต
รวมอยู่ที่ ๒ แสนตันต่อปี  ทางกัมพูชาคาดว่าภายในสิ้นปี ๒๕๖๕ นี้จะสามารถส่งออกลำไยเข้าประเทศจีน
ได้ รองจากกล้วยและมะม่วงที่ได้ส่งออกไปจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากผลไม้ลำไยแล้ว กระทรวงเกษตรป่า
ไม้และประมงของกัมพูชาคาดหวังจะส่งออก พริกไทย รังนก ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม แก้วมังกร และข้าวโพดสี
แดง เป็นต้น  

https://m.guojiguoshu.com/article/7214 
• ความตกลง RCEP เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

    เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP) ได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ความตกลง RCEP 
ถือเป็นความตกลงทางการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะ
ส่งผลให้ภาษีศุลกากรกว่าร้อยละ ๙๐ ของสินค้าที่มีการซื้อขาย
ระหว่างประเทศสมาชิกถูกทยอยลดลงจนเป็นศูนย์ ทั้งนี้ ความตก
ลง RCEP ประกอบด้วย ๑. ประเทศสมาช ิกอาเซ ียนทั ้ง  ๑๐ 
ประเทศ ๒. ญี่ปุ่น ๓. เกาหลีใต้ ๔. ออสเตรเลีย ๕. นิวซีแลนด์ ๖. 
จีน ซ่ึงหากรวมประเทศสมาชิกท้ังหมดแล้วมีสัดส่วนของจำนวน 

ประชากรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมูลค่าการค้าคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของปริมาณทั้งหมด
ของโลก ทั้งนี้ในช่วง ๑๑ เดือนแรกของปี อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีน โดยมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับ
อาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๖ YOY และคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศท้ังหมดของจีน 
ในขณะเดียวกัน การลงทุนของอาเซียนในจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  ๒๕๖๑ โดยในปี ๒๕๖๐ มูลค่าการ

http://society.people.com.cn/n1/2022/0105/c1008-32324295.html
https://m.guojiguoshu.com/article/7214
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ลงทุนของอาเซียนในจีนคิดเป็นร้อยละ ๓.๙ ของมูลค่ากรลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั้งหมดของจีน 
และตัวเลขดังกล่าวได้เติบโตเป็นร้อยละ ๕.๕ ในปี ๒๕๖๓ 

  https://www.chinadaily.com.cn/a/202201/01/WS61cf9e0fa310cdd39bc7ea40.html 
 
• GACC ขอตรวจประเมินโรงคัดบรรจุและสวนผลไม้ส่งออกไปจีนของไทยทุกสองสัปดาห์ 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ทำการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุ ๔ 
ราย และสวนผลไม้ ๑ สวน ของไทยที่ส่งออกไปจีน เพื่อตรวจสอบมาตรการการควบคุมความปลอดภัยและ
มาตรการควบคุมและป้องกันโควิดในสินค้าไทยที่ส่งออกมายังจีน ตามแผนการตรวจประเมินทุกสองสัปดาห์
ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผ่านทางช่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

-------------------------------------------------------------- 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202201/01/WS61cf9e0fa310cdd39bc7ea40.html

